

การส่งบทความใน จพสท. ให้สมาชิกทางอีเมลเป็นบริการของแพทยสมาคม ฯ ที่มอบให้สมาชิกประเภทต่าง ๆ เพื่อการศึกษาส่วนตัวของสมาชิก เท่านั้น บทความทั้งหมดเป็นลิขสิทธิ์ของแพทยสมาคม ฯ แพทยสมาคม ฯ ไม่อนุญาตให้นำบทความไปเผยแพร่ต่อให้แก่ผู้อื่นหรือนำไปใช้เพื่อการค้า หรือธุรกิจใด ๆ หากมีข้อสงสัยใด ๆ หรือต้องการนำบทความไปใช้ต่อในกรณีอื่นๆ กรุณาติดต่อสำนักงาน จพสท. โทร 02-7166102, 02-7166962 กด 0 หรือ e-mail: jmedassocthai@yahoo.com

ประกาศ

เนื่องจาก จพสท. อยู่ระหว่างการพัฒนาระบบเว็บไซต์ให้เป็นสากล สามารถดาวน์โหลดและต่อไปจะเป็นที่รับ-ส่งนิพนธ์ต้นฉบับและบทความต่างๆ และทำเป็นระบบ e-journal ให้สมบูรณ์แบบ ขอให้ท่านเข้าไปในเว็บไซต์ของ จพสท. และลงทะเบียน (register) ก่อน หลังจากนั้น ท่านที่ไม่ได้ชำระค่าสมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของแพทยสมาคม ฯ ท่านสามารถดาวน์โหลดทั้ง abstract และบทความทั้งหมดย้อนหลังได้ 6 เดือนเท่านั้น หากท่านต้องการอ่านบทความ (full paper) ที่ย้อนหลังนานกว่า 6 เดือน ขอแนะนำวิธีการปฏิบัติดังนี้

1. แพทย์ที่เป็นสมาชิกตลอดชีพของแพทยสมาคมฯ ประเภทชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ 2000 บาท (หรือน้อยกว่านี้ ในอดีต) หลังจากลงทะเบียนแล้ว ให้ท่านแจ้ง ชื่อท่าน และหมายเลขสมาชิกของแพทยสมาคมฯ (หากลืม ให้ดูบนซองจดหมายที่ส่ง จพสท. ให้ท่าน) และอีเมลของท่านที่ใช้ในลงทะเบียนมาให้ จพสท. เจ้าหน้าที่จะตรวจสอบข้อมูลสมาชิกของท่านและปรับสถานะให้ท่านสามารถอ่านบทความใน จพสท. ได้ทั้งหมดผ่านทางเว็บไซต์
2. แพทย์ที่เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ โดยไม่เคยชำระค่าสมัครสมาชิก (เช่น เป็นยุวมสมาชิก หรือ เพิ่งเป็นสมาชิกประเภทอื่นๆ ของแพทยสมาคม ในระยะ 2-4 ปีที่ผ่านมา) ท่านจะดาวน์โหลดทั้ง abstract และบทความทั้งหมดย้อนหลังได้ 6 เดือนเท่านั้น หากท่านยังต้องการบทความบางเรื่องในอดีตที่ตีพิมพ์นานเกิน 6 เดือนไปแล้ว ให้แจ้งความประสงค์มาที่ จพสท. เพื่อเจ้าหน้าที่จะได้จัดส่งบทความเป็น .pdf file ไปให้ทางอีเมล หรือ ติดต่อขอบทความได้จากบรรณารักษ์ของห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์หรือโรงพยาบาลศูนย์ หรือ จังหวัด หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของวารสาร จพสท. หรือ ท่านชำระค่าสมัครสมาชิกตลอดชีพ ครั้งเดียว เพื่อปรับสถานะให้ดาวน์โหลดบทความได้ทั้งหมด
3. แพทย์ที่ไม่ได้เป็นสมาชิกของแพทยสมาคมฯ ท่านสามารถอ่านบทความ (full paper) ย้อนหลังได้ 6 เดือนเท่านั้น แต่ท่านสามารถขอบทความที่ต้องการได้ โดยแจ้งความประสงค์มาที่ จพสท. หรือ ขอจากห้องสมุดของคณะแพทยศาสตร์หรือหน่วยงานที่เป็นสมาชิกของวารสารฯ หรือ สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพของแพทยสมาคมฯ โดยชำระค่าสมัครตลอดชีพ ครั้งเดียว เพื่อปรับสถานะให้ดาวน์โหลดบทความได้ทั้งหมด
4. บุคคลทั่วไปที่ต้องการอ่านบทความที่ย้อนหลังกว่า 6 เดือน ท่านสามารถสั่งซื้อบทความที่ต้องการได้ โดยแจ้งความประสงค์มาที่ จพสท. หรือ สมัครเป็นสมาชิกรายปีของ จพสท. เพื่อรับสิทธิ์ให้ดาวน์โหลดบทความได้ทั้งหมดเป็นเวลา 1 ปี
5. ในกรณีอื่น ๆ นอกเหนือจากนี้ กรุณาติดต่อ สำนักงาน จพสท.